

เหตุการณ์สำคัญ

- ในการประชุมประจำปีของ Fed ที่ Jackson Hold Symposium ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ นาย เจอโรม พาวเวล แสดงความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ และระบุว่า Fed จะยังขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องอย่างค่อยเป็นค่อยไป ขณะเดียวกัน Fed พยายามหาจุดสมดุลเพื่อสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และป้องกันไม่ให้เศรษฐกิจอ่อนแรงเกินไป
- วันที่ 23-24 สิงหาคม ที่ผ่านมา การเจรจาการค้ารอบใหม่ระหว่างสหรัฐฯและจีน สิ้นสุดลงโดยไม่มีความคืบหน้าใดๆเพิ่มเติม
- ความเสี่ยงด้านการเมืองในสหรัฐฯ เกิดขึ้น หลังจากที่นายพอล มานาฟอर्ट อดีตหัวหน้าทีมหาเสียง และนายไมเคิล โคเฮน อดีตทนายความของประธานาธิบดีทรัมป์ ถูกศาลตัดสินให้มีความผิด
- มูลค่าการส่งออกสินค้าสกุลเงินเยนของประเทศญี่ปุ่น เดือนกรกฎาคม 2561 ชะลอตัวลงจากลดลงของการส่งออกไปยังสหรัฐฯ
- อัตราเงินเฟ้อไม่นับรวมราคาอาหารสด (Core CPI) ของญี่ปุ่น เดือน กรกฎาคม 2561 ทรงตัวที่ 0.8% (yoy) เท่ากับเดือนก่อน

สรุปข่าวเศรษฐกิจ

**สหรัฐฯ**

- ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ วิพากษ์วิจารณ์นาย เจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ กรณีที่ Fed มีนโยบายปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยว่าเขาไม่ยินดีต่อการที่นาย Powell ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย และเขาจะวิพากษ์วิจารณ์ Fed ต่อไป หาก Fed ยังคงเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย คำวิจารณ์ดังกล่าวส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง
- นายพอล มานาฟอर्ट อดีตหัวหน้าทีมหาเสียง และนายไมเคิล โคเฮน อดีตทนายความของประธานาธิบดีทรัมป์ ถูกศาลตัดสินให้มีความผิด โดยนายมานาฟอर्टมีความผิดกรณีฉ้อโกงธนาคาร โกงภาษีและฟอกเงิน ส่วนนายโคเฮนมีความผิดกรณีฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการใช้เงินหาเสียง โดยจ่ายเงินปิดปากนางแบบสาว ที่อ้างว่าเคยมีความสัมพันธ์กับทรัมป์ ทั้งนี้ ทรัมป์ กล่าวว่าคดีของนายมานาฟอर्ट ไม่มีความเชื่อมโยงกับการสืบสวนกรณีรัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐฯ แต่ไม่ได้กล่าวถึงคดีของนายโคเฮน แต่นายโคเฮนกล่าวว่าเขาทำตามคำสั่งของประธานาธิบดีทรัมป์ เหตุการณ์ดังกล่าวอาจนำไปสู่กระบวนการถอดถอนประธานาธิบดีของสหรัฐฯได้

**ญี่ปุ่น**

- อัตราเงินเฟ้อไม่นับรวมราคาอาหารสด (Core CPI) เดือนกรกฎาคม 2561 ทรงตัวที่ 0.8% (yoy) เท่ากับเดือนก่อน แต่ต่ำกว่าตลาดคาดที่ 0.9% (yoy) ส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไป (Headline CPI) ขยายตัวขึ้นเป็น 0.9% (yoy) จาก 0.7% (yoy) ในเดือนก่อน แต่ต่ำกว่าตลาดคาดที่ 1.0% (yoy) เนื่องจากราคาอาหารสดปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยอัตราเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับต่ำกว่าเป้าหมายของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ที่ 2.0% จะทำให้ BoJ ต้องใช้นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายต่อไป

**ไทย**

- สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) รายงานดัชนีรายได้เกษตรกร เดือนกรกฎาคม 2561 เพิ่มขึ้น 6.4% (yoy) โดยเป็นผลมาจากดัชนีผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น 7.4% (yoy) ตามผลผลิต ยางพารา ข้าว ปาล์มน้ำมัน และ สับปะรด ในขณะที่ดัชนีราคาสินค้าเกษตรลดลง -0.9% (yoy) จากราคา ยางพารา และ สับปะรด

**ความคืบหน้าการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน**

- การเจรจาการค้ารอบใหม่ระหว่าง สหรัฐฯ และ จีน เมื่อวันที่ 23-24 สิงหาคม ที่ผ่านมา สิ้นสุดลงโดยไม่มีความคืบหน้าใดๆเพิ่มเติม และยังไม่มีการกำหนดที่ทั้งสองฝ่ายจะกลับมาเจรจากันอีกครั้งในระยะใกล้นี้ ในขณะที่ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างทั้งสองฝ่ายได้เพิ่มสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมา โดยทั้ง สหรัฐฯ และจีน ได้ประกาศขึ้นภาษีนำเข้า 25% กับสินค้ามูลค่า 1.6 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ มีผลวันที่ 23 สิงหาคม 2561
- สหรัฐฯ ยังมีแผนขึ้นภาษีนำเข้า 10% (อาจขึ้น 25%) กับสินค้าจีนมูลค่า 2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งอาจมีผลบังคับใช้เร็วสุดในวันที่ 6 กันยายน 2561 หลังกระบวนการรับฟังความเห็นจากสาธารณะเสร็จสิ้น ขณะที่รัฐบาลจีนก็ได้ประกาศมาตรการตอบโต้ โดยจะขึ้นภาษีนำเข้า 5-25% กับสินค้า สหรัฐฯ มูลค่า 6 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หาก สหรัฐฯ ประกาศบังคับใช้ภาษีดังกล่าว

ประเภทสินทรัพย์	ดัชนี	% ผลตอบแทน (สัปดาห์ที่ผ่านมา)	% ผลตอบแทน (ตั้งแต่ต้นปี)	กองทุนแนะนำ	น้ำหนักการลงทุน	มุมมองการลงทุน
หุ้นไทย	SET	+0.14%	-2.84%	M-S50 M-BT HiDiv HiDivPlus	Neutral	<p>SET Index ปิดสัปดาห์ที่ 1,703.82 จุด เพิ่มขึ้น 0.14% WoW ตลาดหุ้นทั่วโลกยังคงผันผวนจากความกังวลวิกฤตเศรษฐกิจ สงครามการค้า ประเด็นอื่น ได้แก่</p> <p>1) ดัชนีตลาดมีแรงขายทั้งจากนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนต่างชาติ หลังตุ๊กกีเผชิญวิกฤติอัตราแลกเปลี่ยนทำให้เกิดภาวะ risk-off อย่างไรก็ตาม ตลาดไทยได้รับผลกระทบค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับตลาดในภูมิภาค จากตัวเลขเศรษฐกิจของไทยและทุนสำรองเงินตราต่างประเทศที่ยังแข็งแรง ปลายสัปดาห์ตลาดได้แรงหนุนจากการซื้อสุทธิของนักลงทุนสถาบัน ตอบรับข่าวการเลือกตั้งที่เริ่มชัดเจนมากขึ้น หลัง สนช. ถอนคำร้องขอแก้ไข พรพ. กกต. เกี่ยวกับผู้ตรวจการเลือกตั้ง</p> <p>2) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รายงาน GDP ของไทย ไตรมาส 2 / 2561 ขยายตัว 4.6% YOY หรือเติบโต 1.0% QOQ ทำให้ GDP ครึ่งปีแรกขยายตัว 4.8 % YOY สัญญาณเศรษฐกิจยังมีแนวโน้มดีต่อเนื่อง กำลังซื้อในประเทศปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะภาคเกษตรจากยอดขายและคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นเกือบทุกภูมิภาค</p> <p>3) กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาระบุจำนวนนักท่องเที่ยวเดือน กรกฎาคม อยู่ที่ 3.2 ล้านคน เพิ่มขึ้นเพียง 3% YoY ต่ำกว่าที่คาดไว้ที่ 4% YoY เทียบกับเดือนก่อนที่เพิ่มขึ้น 4.8% YoY จากผลกระทบเรื่อลมที่ภูเก็ต ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวจีนกลับมาหดตัวลง 1% YoY และผลจากฟุตบอลโลกทำให้นักท่องเที่ยวรัสเซียปรับตัวลดลง 11% YoY</p> <p>4) วันที่ 19 สิงหาคม กสทช. จัดประมูลคลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิรตซ์ โดยมีผู้ชนะประมูล 2 บริษัท ได้แก่ 1.บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (อันดับลิวเอ็น) เสนอราคารวม 12,511 ล้านบาท เป็นผู้ชนะการประมูลจำนวน 1 ชุด คลื่นความถี่ชุดที่ 1 รวม 5 เมกะเฮิรตซ์ ในช่วง ความถี่วิทยุ 1740-1745 เมกะเฮิรตซ์ คู่กับ 1835-1840 เมกะเฮิรตซ์ และ 2. บริษัท ดีแทค ไตรเน็ท จำกัด (ดีทีเอ็น) เสนอราคารวม 12,511 ล้านบาท เป็นผู้ชนะการประมูลจำนวน 1 ชุด คลื่นความถี่ชุดที่ 2 รวม 5 เมกะเฮิรตซ์ ในช่วงความถี่วิทยุ 1745-1750 เมกะเฮิรตซ์ คู่กับ 1840-1845 เมกะเฮิรตซ์</p> <p>สัปดาห์นี้ ติดตาม 1) 27 สิงหาคม ตัวเลขดัชนีการผลิตเดือนสิงหาคม สหรัฐฯ 2) 28 สิงหาคม ตัวเลข ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน.ค. สหรัฐฯ 3) 29 สิงหาคม ตัวเลข GDP ไตรมาส 2 ของ สหรัฐฯ แนวโน้ม SET index สัปดาห์นี้ ดัชนีมีแนวรับที่ระดับ 1,690 จุด และแนวต้านที่ระดับ 1,715 จุด ดัชนีได้แรงหนุนระยะสั้นจากแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ที่ค่อยเป็นค่อยไป</p>
ตราสารหนี้ไทย	Thai Govt 10Y (24/08/2018 @ 2.75%)	+0.04% (ผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลง)	+0.21% (ผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลง)	MMGOV, MMM, MMM-Plus	Neutral	<p>Yield พันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นทุกช่วงอายุ แบบ Bear Flattenning พันธบัตรอายุคงเหลือ &lt; 1 ปี ทรงตัว พันธบัตรอายุ 1-5 ปี อัตราผลตอบแทนเพิ่มขึ้น 4 - 10 bps. ขณะที่พันธบัตรที่อายุมากกว่านั้น อัตราผลตอบแทนเพิ่มขึ้นเพียง 2 - 4 bps นักลงทุนคลายความกังวลจากวิกฤตทางการเงินตุ๊กกี นอกจากนี้ยังได้รับผลกระทบจากการที่ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ให้สัมภาษณ์เน้นย้ำถึงการกลับทิศทางนโยบายการเงินในระยะถัดไปว่า ธปท. ไม่สามารถผันทิศทางดอกเบี้ยขาขึ้นของตลาดโลกได้ และ กนง. จะเป็นผู้พิจารณาจังหวะที่เหมาะสมในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ทั้งนี้ คำให้สัมภาษณ์ดังกล่าวออกมาภายหลังจากตัวเลข GDP ไทย ไตรมาส 2/2561 ออกมา +4.6% ดีกว่าที่คาด ส่งผลให้นักลงทุนขายพันธบัตรไทยออกมา นักลงทุนต่างชาติมีสถานะซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย จำนวน 32,779 ล้านบาท ส่วนใหญ่ซื้อสุทธิในตราสารหนี้ที่มีอายุคงเหลือ &lt; 1 ปี สัปดาห์นี้คาด Yield ตราสารหนี้ไทยผันผวน มีโอกาสปรับเพิ่มขึ้นจากตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ประจำไตรมาส 2 / 2561</p>
	US Treasury 10Y (24/08/2018 @ 2.83 %)	-0.04% (ผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลง)	+0.43% (ผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลง)			

ประเภทสินทรัพย์	ดัชนี	% ผลตอบแทน (สัปดาห์ที่ผ่านมา)	% ผลตอบแทน (ตั้งแต่ต้นปี)	กองทุนแนะนำ	น้ำหนักการลงทุน	มุมมองการลงทุน
ตราสารทุนต่างประเทศ	US (S&P500)	+0.86 %	+7.52%	I-Develop M-VI	Neutral	ตลาดหุ้นทั่วโลกส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้นได้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยนายเจอโรม พาวเวล ประธาน Fed แถลงในการประชุม Jackson Hole Symposium ส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยนโยบายอย่างค่อยเป็นค่อยไป ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐกลับมาอ่อนค่า
	Europe (STOXX50)	+1.61%	-2.18%			
	Japan (NIKKEI)	+1.48%	-0.71%			
	Emerging Market (MSCI EM)	+2.66%	-9.34%			สัปดาห์นี้ตลาดรอผลประชุม OPEC ต้นสัปดาห์ และตัวเลขเศรษฐกิจ ได้แก่ PMI จีน ตัวเลข GDP สหรัฐฯ การประชุมนโยบายของธนาคารกลางเกาหลีใต้ และรายงานเศรษฐกิจไทยประจำเดือนกรกฎาคมของธนาคารแห่งประเทศไทย
	Gold	+1.78%	-7.48%	I-GOLD	Neutral	ราคาทองคำมีโอกาสทรงตัวบริเวณ 1,200 +/- เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ หลังจาก Fed ส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไป หนุนให้ราคาทองคำฟื้นตัวปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามตลาดยังขาดปัจจัยใหม่ๆ และนักลงทุนยังรอการประชุม Fed ในเดือนกันยายน กดดันการปรับตัวขึ้นของราคาทองคำ
	Oil (WTI)	+5.38%	+17.02%	I-OIL	Neutral	แนวโน้มราคาน้ำมันในระยะสั้นมีโอกาสแกว่งตัว ปัจจัยที่จับตา ได้แก่ แนวโน้มการส่งออกน้ำมันของอิหร่านชะลอตัว, อัตราการกลั่นอยู่ระดับสูง หนุนให้คาดว่าปริมาณน้ำมันดิบคงคลังสหรัฐฯจะปรับตัวลดลง และ ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีนยังไม่มีทีท่าคลี่คลายกดดัน Global Oil Demand Growth
ตราสารหนี้ต่างประเทศ	iBoxx Liquid Investment Grade Corporate	+0.27%	-2.49%	I-SMART	Neutral	อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯอายุ 10 ปี ปรับลงต่อเนื่องมาอยู่ที่ 2.81% ถูกกดดันจากปัจจัยกังวลสงครามการค้าที่ล่าสุด สหรัฐฯ และจีนเพิ่ง มาตรการภาษีนำเข้าเข้าต่อกันรอบสอง ขณะที่การเจรจาระหว่างทั้งสองฝ่ายไม่ส่งผลให้มีข้อสรุปที่สำคัญ สหรัฐฯและจีนกำหนดภาษีนำเข้าที่ 25% ต่อกัน ครอบคลุมสินค้ามูลค่า 1.6 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตามที่ได้กำหนดว่าจะทำก่อนหน้านี้นี้ ทั้งนี้ นายเจอโรม พาวเวล กล่าวสุนทรพจน์ในงานสัมมนาประจำปี แจ็คสัน โฮลส์ ว่าการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายอย่างค่อยเป็นค่อยไปเหมาะสมแล้ว เนื่องจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ และตลาดแรงงานแข็งแกร่ง รวมถึงอัตราเงินเฟ้อยังใกล้เคียงกับระดับเป้าหมายที่ 2.0% และค่าเงินดอลลาร์ สรอ. ในช่วงสัปดาห์ก่อนค่า จากความกังวลดังกล่าวส่งผลให้เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯตัวยาวปรับตัวลง ส่งผลบวกต่อตราสารหนี้เอกชนสหรัฐฯ และตลาดเกิดใหม่ สำหรับ I-SMART มีการลงทุนส่วนใหญ่ในหุ้นเอกชนคุณภาพสูงจึงได้รับเชิงบวก ทั้งนี้กองทุนเน้นการวางสถานะ Duration ที่ต่ำกว่าเกณฑ์อ้างอิง เพื่อรองรับการปรับขึ้นของ Yield และกระจายความเสี่ยงในตลาดยุโรปรวมทั้งตลาดเกิดใหม่บางประเทศ รวมทั้งได้รับผลประโยชน์จากค่าเงิน
	JPMorgan Emerging Bond	-0.51%	-4.67%			
	iBoxx High Yield Index	+0.42%	+2.24%	M-SMART INCOME	Neutral	ตราสารหนี้เอกชนสหรัฐฯ ที่ให้ผลตอบแทนสูง High Yield มีมูลค่าปรับเพิ่มขึ้น เช่นกัน ปัจจัยหนุนจากเส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯปรับตัวลง รวมทั้งปัจจัยพื้นฐานเศรษฐกิจสหรัฐฯที่แข็งแกร่ง และการผิวนัดชำระหนี้เอกชนยังอยู่ระดับต่ำ และตลาดสินเชื่อบ้านสหรัฐฯมูลค่าปรับเพิ่มขึ้นเช่นกัน เนื่องจากเป็นกลุ่มสินทรัพย์ปลอดภัย สำหรับ M-SMART INCOME ให้ผลตอบแทนจาก กลุ่ม High Yield ที่เป็นตราสารหนี้ประเภทดอกเบี้ยสูง (coupon) ออกโดยกลุ่มสถาบันการเงินคุณภาพสูง จึงช่วยชดเชยการปรับขึ้นของเส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล ประกอบกับกระจายการลงทุนในตราสารที่ให้ดอกเบี้ยลอยตัว และกึ่งลอยตัว เพื่อรองรับภาวะดอกเบี้ยขาขึ้นของสหรัฐฯ
	Bloomberg Barclays US MBS Index	+0.22%	-0.39%			

**ข้อสงวนสิทธิ์****คำเตือน**

- เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) (เอ็มเอฟซี) ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจได้รับทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเอ็มเอฟซี และใช้สำหรับการนำเสนอภายในประเทศไทยเท่านั้น
- เอ็มเอฟซี ขอสงวนสิทธิ์ในการห้ามลอกเลียนข้อมูลในเอกสารนี้ หรือห้ามแจกจ่ายเอกสารนี้ หรือห้ามทำสำเนาเอกสารนี้ หรือห้ามกระทำการอื่นใดที่ทำให้สาระสำคัญของเอกสารฉบับนี้เปลี่ยนไปจากเดิม โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเอ็มเอฟซี
- ข้อมูลบางส่วนในเอกสารนี้ได้อ้างอิงจากแหล่งที่มาของข้อมูลที่เชื่อถือได้ แต่ไม่ได้หมายความว่า เอ็มเอฟซี ได้รับรองในความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าวเนื่องจากข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่น่าข้อมูลมาใช้ในการอ้างอิง
- ข้อมูลและความเห็นที่ปรากฏในเอกสารนี้เป็นเพียงความเห็นเบื้องต้นเท่านั้น มิใช่คำแนะนำหรือการรับประกันผลตอบแทนแต่อย่างใด
- เอกสารนี้ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบหรือรับรองจากหน่วยงานทางการใดๆ ทั้งสิ้น การตัดสินใจใดๆ จากเอกสารฉบับนี้จะต้องทำด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้ กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่โดยตรง

- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ตชั้นนำ สمارท ฟันด์ (I-SMART), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ตชั้นนำ ดีเวลลอป มาร์เก็ต (I-DEVELOP), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ตชั้นนำ ออยล์ ฟันด์ (I-OIL), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ตชั้นนำ โกลด์ ฟันด์ (I-GOLD), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ตชั้นนำ เรียลเอสเตท ฟันด์ (I-REITs) อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
- กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศบางส่วนหรือทั้งหมด ตามแต่สภาวการณ์ในแต่ละขณะ ดังนั้นจึงมีโอกาสได้รับผลกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้
- การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้
- ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
- กรณีที่ลูกค้าปฏิเสธการให้ข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร (Customer profile) ให้บริษัทจัดการกองทุนสามารถแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าการเสนอขายการลงทุนให้ลูกค้านั้น บริษัทได้พิจารณาข้อมูลเพียงเท่าที่ลูกค้าให้บริษัทเท่านั้น
- ขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทฯ หรือตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืน